



**TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE**  
**GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM**  
*Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle*  
6841 S. 180<sup>th</sup> St, Tukwila, WA 98188  
Website: [www.vmpwa.org](http://www.vmpwa.org)

# **ĐẠI HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2019 TẠI GIÁO XỨ CTTĐVN SEATTLE**



Tukwila. Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót năm 2019 được diễn ra tại giáo xứ CTTĐVN vào 2 ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2019. Trời Seattle khá đẹp khi bước vào những ngày của mùa xuân tươi đẹp nơi xứ cao nguyên tình xanh với ánh nắng dịu dàng lại là ngày Khai Mạc Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót với chủ đề: "Mở cửa Trái Tim: Đồng Hành với các Gia Đình Trẻ ".Điêm qua vài nét về 2 ngày Đại Hội.

[Xem Hình.](#)

Thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019. Đại Hội được long trọng khai mạc lúc 9 giờ sáng với thánh lễ tạ ơn do linh mục đoàn đồng tế gồm cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế Thánh Lễ cùng đồng tế có 2 cha phụ tá Nguyễn Sơn Miên và Trần Hữu Lân cùng với cha Nguyễn Công Đức , cha Nguyễn Văn Khải phụ trách thuyết giảng trong 2 ngày Đại Hội và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ. Dù là lúc mới sáng sớm nhưng giáo dân đến tham dự lễ khai mạc cũng khá đông đảo.

Đúng 9 giờ, ba hồi chiêng trống ngân vang, tiếng chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với quý linh mục cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát của Ca Đoàn. Mở đầu thánh lễ cha chủ tế ngỏ lời chào mừng cộng đoàn hiện diện và giới thiệu quý cha dâng lễ khai mạc Đại Hội với Cộng Đoàn dân Chúa, ngài nói: dâng thánh lễ khai mạc hôm nay có cha Đức, cha Miên, cha Lân , thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu , cha Nguyễn Văn Khải Dòng Chúa Cứu Thế đến với giáo xứ trong phần thuyết giảng các đề tài của chủ đề: Mở Cửa Trái Tim: Đồng Hành với các Gia Đình Trẻ, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau trong Lòng Chúa Thương Xót.(tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa của ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin Mừng hôm nay Thánh Marcô giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu sống lại và hiện ra: "Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Madalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang

ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài".

Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải phụ trách giảng lễ. Bài chia sẻ ngài nhấn mạnh việc tin Chúa sống lại không phải chuyện dễ, ngay cả các môn đệ theo Chúa bao nhiêu năm đã được nghe Chúa nói về việc Chúa sống lại từ cõi chết, đã chứng kiến biết bao phép lạ Chúa làm, các môn đệ đã biết quyền năng của Chúa, nhưng các môn đệ vẫn không tin khi nghe bà Maria Mađalêna kể lại bà đã thấy Chúa. Đó các bác thấy việc tin Chúa sống lại không phải là chuyện dễ phải không? ngay cả các tông đồ cũng không tin...." Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chánh xứ một lần nữa cảm ơn quý cha, quý cộng đoàn dân Chúa hiện diện và ngài ân cần giới thiệu cha giảng phòng một cách trân trọng, ngài nói: sau thánh lễ chúng ta có 10 phút nghỉ ngơi một chút và sau đó mời vào nghe những đề tài rất hữu ích và cách trình bày hấp dẫn của cha Khải, xin cho một tràng pháo tay để hoan hô ngài đến đem Lòng Chúa Thương Xót đến với giáo xứ chúng ta (tiếng vỗ tay vang dội cả nhà thờ)

Đúng 10 giờ 30, cha Phêrô Nguyễn Văn Khải bắt đầu thuyết giảng đề tài đầu tiên của chủ đề: Nhận diện một số khó khăn và thử thách trong đời sống vợ chồng và đề tài thứ hai: Bí quyết xây dựng hạnh phúc gia đình. Số giáo dân hiện diện lúc này đông hơn trong giờ thánh lễ vừa qua.

Qua lối trình bày giản dị đúng với thực tế của đời sống vợ chồng với cách diễn đạt khá vui nên đã tạo được bầu khí sống động, ngài nhấn mạnh trong đời sống vợ chồng khi gặp những khó khăn thì chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo và bí quyết xây dựng hạnh phúc gia đình là sự hiệp nhất với nhau giữa vợ chồng với quyết tâm: đôi ta lên thác xuống ghềnh, em ra đứng mũi cho anh chịu sào. Buổi thuyết giảng tạm ngưng lúc 12 giờ 30 để ăn trưa. Trong thời gian nghỉ trưa, nhiều giáo dân đã hôn kính xương thánh Faustina và tham dự chương trình thánh ca cho

đến 2 giờ.

Đúng 2 giờ cha Nguyễn Văn Khải trở lại phần thuyết giảng với đề tài thứ ba: "Những khó khăn thử thách của thời nay trong việc sinh sản và giáo dục con cái". Hơn một tiếng đồng hồ với lời trình bày sống động đã gây nhiều trận cười thoải mái và tạo được bầu khí sinh động nên những giờ tĩnh tâm đã thu hút và lôi cuốn đông đảo giáo dân tham dự. Trong nhà thờ các ghế ngồi đều đầy kín. Kết thúc bài thuyết giảng, ngài kết luận: "con nhỏ nôi lo nhỏ, con lớn nôi lo lớn", tuy nhiên đừng sợ sinh con, hãy nương tựa vào lòng Chúa Thương Xót thì mọi việc đều tốt đẹp và có được đời sống hạnh phúc trong tình yêu gia đình, phần thuyết giảng đề tài ba kết thúc 3 giờ 15. Từ ba giờ đến 5 giờ là những giây phút đầy sốt sắng qua các phần đi dâng Thánh Giá và châu Thánh Thể rất trọng thể.

Thánh lễ chiều thứ bảy được cử hành lúc 5 giờ 30 theo phụng vụ của ngày Chúa Nhật do cha Nguyễn Văn Khải chủ tế. Hơn một ngàn giáo dân hiện diện trong thánh lễ tạ ơn mừng Chúa Nhật II Phục Sinh, Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót.

Đúng 5 giờ, ba hồi chiêng trống ngân vang tạo thêm phần trang trọng cho Thánh Lễ. Tiếng chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ và nghi đoàn cùng với cha chủ tế cung nghinh thánh giá tiến lên bàn thánh. Mở đầu thánh lễ cha chủ tế chào mừng cộng đoàn dân Chúa hiện diện với lời chúc: xin Lòng Chúa Thương Xót đến với từng người và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật II Phục Sinh. Tin mừng hôm nay Thánh Gioan giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với các Tông Đồ: Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bảy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán

bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại"...

Qua phần chia sẻ của cha Nguyễn Văn Khải trong bài giảng lễ đã tạo nên một bầu khí vui tươi đầy sống động dù giáo dân đã trải qua một ngày dài tham dự tĩnh tâm. Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh về câu chuyện ông Toma không tin khi nghe các Tông đồ kể lại việc Chúa hiện ra với các tông đồ, rồi ngài nói: đây các bác thấy không: việc tin Chúa sống lại đâu phải dễ.

Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ . Sau thánh lễ là phần chia sẻ của tiến sĩ Trần Mỹ Duyệt trong đề tài: Tha thứ : Chìa khoá mở cửa hạnh phúc với sự tham dự khá đông đảo của những gia đình trẻ. Đặc biệt có buổi cầu nguyện của giới trẻ khá sốt sắng và kết thúc chương trình của ngày thứ bảy lúc 9 giờ.

Chúa Nhật ngày 28 tháng 4 năm 2019. Cha Nguyễn Văn Khải trở lại buổi thuyết giảng vào lúc 9 giờ sáng với đề tài: "**Bí quyết dạy con nên người**". Mở đầu phần thuyết giảng, cha Khải chào mừng giáo dân với lời khá dí dỏm: chào cả nhà, sáng Chúa Nhật bây giờ còn quá sớm nhưng nhìn trong nhà thờ đã đầy kín các hàng ghế và thấy ai cũng tươi tỉnh cả trông khí thế quá nhỉ, vâng qua một ngày dài hôm qua mọi người đã đón nhận Lòng Chúa thương xót nên nay thật sự tươi tỉnh cả phải không các bác (tiếng cười với tràng pháo tay của giáo dân vang dội cả nhà thờ tạo nên bầu khí sống động). Hôm nay cháu trình bày đề tài cuối của chủ đề và tổng hợp lại những điểm quan trọng của chủ đề. Ngài nhấn mạnh làm sao dạy con cái và tạo được cho con cái có nếp sống: càng thêm tuổi lại càng khôn ngoan, khôn ngoan trước mặt người thế và khôn ngoan trước nhan Chúa Trời". Đến 10 giờ ngài kết thúc buổi thuyết giảng với tràng pháo tay của giáo dân hoan hô ngài.

Từ 10 giờ 15 là giờ chầu Thánh Thể thật sốt sắng cho đến 11 giờ 45 là

giờ nghỉ và ăn trưa.

Đúng 12 giờ 30 cuộc rước kiệu trọng thể bắt đầu. Đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ gần 2 ngàn năm trăm người đã tham dự cuộc rước kiệu Kính Lòng Chúa Thương Xót. Trong đoàn kiệu có sự tham dự của những Cộng Đoàn Địa Phương như Cộng Đoàn La vang Bellingham, Cộng Đoàn Trinh Vương Everett, Cộng Đoàn Phêrô SouthWest, Cộng Đoàn Thánh Tâm Auburn, Cộng Đoàn Thánh Giuse Tacoma, Cộng Đoàn Thánh Martin Olympia, Cộng Đoàn Thánh Giacôbê Vancouver và nhiều giáo dân đến Oregon, từ Vancouver Canada cùng nhiều nơi khác. Đoàn kiệu khá dài di chuyển chung quanh nhà thờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Đoàn kiệu trở về nhà thờ và sau đó là phần diễn nguyện. Trong 2 ngày Đại Hội năm nay đặc biệt có sự tham dự của Đoàn Hướng Việt đã trình bày những khúc nhạc mang tính dân tộc đã tạo thêm phần sốt sắng cho các chương trình phụng vụ thánh và phần thánh ca. Buổi diễn nguyện với những hoạt cảnh về gia đình thật ý nghĩa đã mang lại nhiều suy nghĩ cho những cặp vợ chồng trẻ trong đời sống hôn nhân.

Thánh lễ kết thúc Đại Hội được cử hành trọng thể do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế , cùng đồng tế có cha Nguyễn Văn Khải Dòng Chúa Cứu Thế, cha Nguyễn Sơn Miên, cha Trần Hữu Lâm và cha Quế cùng thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ.

Đúng 2 giờ 20, ba hồi chiêng trống ngân vang, tiếng chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với đoàn đồng tế cung Thánh Giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát của ca đoàn.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế ngỏ lời chào mừng đến quý cha, các Cộng Đoàn Địa Phương, đoàn Sắc Tộc, các tu sĩ nam nữ, quý quan khách và toàn thể giáo dân trong và ngoài giáo xứ kể các tiểu bang khác đến như Oregon, Canada và nhiều nơi khác, xin cho một tràng pháo tay để cùng chao đón nhau.( tiếng vỗ tay khá dài)

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ của Chúa Nhật II Phục Sinh

tin mừng theo thánh Gioan.

Cha Nguyễn Văn Khải phụ trách giảng lễ. Bài chia sẻ của ngài đã tạo nên những trận cười thoải mái với lối trình bày rất sinh động. Ngài nhấn mạnh đến việc ông Toma khi về họp mặt với các tông đồ, các tông đồ kể lại Chúa đã hiện ra với các tông đồ thì ông Toma không tin, nhưng tám ngày sau Chúa hiện ra có ông Toma và Chúa nhìn thẳng vào Toma: hãy xỏ tay vào cạnh sườn Thầy đây, Toma tin ngay và nói: "lạy Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của con", ngài nhấn mạnh nhờ Tôma mà chúng ta cũng được hưởng nhờ: phúc cho những ai không thấy mà tin.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chánh xứ một lần nữa trình trọng cảm ơn từng thành phần một đã đóng góp công sức cho việc tổ chức đại hội được tốt đẹp và cảm ơn quý cha, đặc biệt cha Nguyễn Văn Khải đã giúp giảng phòng và Tiến sĩ Trần Mỹ Duyệt đã giúp giới trẻ trong hai ngày đại hội, cảm ơn quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa từ nhiều nơi đến, cảm ơn các Cộng Đoàn bạn, xin cảm ơn tất cả. Thánh lễ được kết thúc với phép lành Ôn Toàn Xá của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trao ban cho cộng đoàn dân Chúa tham dự 2 ngày Đại Hội. Tất cả quý linh mục dâng Thánh lễ đã cùng với cha chủ tế ban phép lành cho cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Thánh lễ kết thúc lúc 4 giờ, mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn và hẹn gặp lại kỳ đại hội năm 2020.

Nguyễn An Quý